



ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของบุคลากร นิสิต และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ให้ได้รับความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เหตุร้าย อุบัติภัย ภัยพิบัติ สิ่งที่เป็นอันตราย ทั้งต่อจิตใจ ชีวิต ทรัพย์สิน และรักษาทรัพย์สินของทางราชการ จึงกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ให้บุคลากร นิสิต และผู้ปฏิบัติงานทุกคน สํารวจ ตรวจสอบ ห้องเรียน อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องนำ พัสตุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เป็นประจำภายหลังการใช้งาน ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยพร้อมใช้งาน หากพบข้อบกพร่องให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันที และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
๒. ให้บุคลากร นิสิต และผู้ปฏิบัติงานทุกคน สํารวจ ตรวจสอบ ระบบน้ำประปา ระบบไฟฟ้า สายไฟฟ้า ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และโดยรอบอาคาร มิให้ใช้งานเกินกำลัง และหรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หากพบข้อบกพร่องหรือความผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันที และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
๓. ให้บุคลากร นิสิต และผู้ปฏิบัติงานทุกคน สํารวจ ตรวจสอบ ป้องกัน และแก้ไขเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมีและการจัดทิ้งของเสียอันตราย ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ให้ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หากพบความผิดปกติที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ให้แจ้งผู้รับผิดชอบประจำห้องและหรือนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องทราบโดยทันที และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
๔. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ให้ปฏิบัติงานได้ภายใน ๒๒.๐๐ น. กรณีเป็นนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดและไม่ปฏิบัติงานตามลำพัง หากต้องการปฏิบัติงานนอกเหนือจากที่กำหนด ให้ขออนุญาตเป็นกรณีไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์